



Sudan, một cuộc chiến 'bị lãng quên' và nỗi đau khổ khôn nguôi của người dân

Thanh Quảng sdb

Với hơn 12.000 người chết và hơn 7 triệu người phải di dời, Sudan, một đất nước Đông Bắc Phi, tiếp tục hứng chịu sự tàn phá của chiến tranh và bị thế giới lãng quên!

(Tin Vatican - Linda Bordoni)

Đức Thánh Cha Phanxicô trong lễ ban phép lành Urbi et Obi vào ngày 25 tháng 12 đã nhắc nhở: "Chúng ta đừng quên những căng thẳng và xung đột đang gây thương đau cho khu vực Sahel, vùng Châu Phi và Sudan!"

Bất chấp hơn 12.000 người đã thiệt mạng và hơn 7 triệu người phải di dời trong năm nay, bất chấp việc người đứng đầu cơ quan cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc mô tả cuộc khủng hoảng ở Sudan là "Một trong những cơn ác mộng nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử cận đại", một cuộc chiến đã xé nát đất nước này vì những cơn ác mộng! Tám tháng rưỡi vừa qua dường như không một ngày không có tiếng súng! Đã không còn là mối bận tâm của thế giới.

Chiến tranh

Việc lật đổ cựu tổng thống và nhà độc tài lâu năm Omar al-Bashir 5 năm trước và thỏa thuận sau đó giữa chính quyền quân sự và dân sự Sudan về một thỏa thuận khung chính trị quy định việc chuyển đổi sang một chính phủ dân sự đã mang lại hy vọng cho người dân Sudan đang khao khát hòa bình và dân chủ.

Cho đến khi cuộc tranh giành quyền lực giữa hai vị tướng chỉ huy quân đội chính quy và nhóm bán quân sự, được gọi là Lực lượng Hỗ trợ Nhanh, nổ ra dữ dội vào ngày 15 tháng 4 năm 2023, khơi dậy một cuộc xung đột tàn khốc liên tục gây thiệt hại nặng nề nhất cho dân thường.

Số người chết chính thức lên tới 12.000 người, nhưng người ta lo ngại con số thực tế còn có thể cao hơn nhiều.

Xung đột, bắt đầu ở thủ đô Khartoum, đã lan sang các khu vực khác của đất nước, đặc biệt là khu vực phía tây Darfur. Sau đó, di chuyển về phía nam đến Kordofan và cuối cùng về phía đông nam ở bang Gezira, nơi vẫn còn tương đối không bị ảnh hưởng bởi bạo lực cho đến tháng 12 và là nơi nhiều người phải di dời đang tìm nơi ẩn náu.

Các nhà quan sát cho hay cuộc xung đột đã trở nên tàn khốc vì những vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và các báo cáo vụ giết người có động lực về sắc tộc, với các ngôi mộ tập thể và dùng việc hãm hiếp như là vũ khí chiến tranh.



Người dân chạy trốn bạo lực ở Tây Darfur

Các cuộc tấn công vào nhà thờ và cơ quan truyền giáo

Trong khi đó, các tòa nhà và cơ sở truyền giáo của Giáo hội đã bị tấn công bừa bãi. Vào ngày 1 tháng 11, nhà thờ lớn nhất ở Omdurman, nơi được các giáo phái Tin lành sử dụng đã bị đánh bom. Chỉ ba ngày sau, Cộng đoàn Dar Mariam ở Khartoum, nơi có 5 Nữ tu và một Linh mục sinh sống cũng như một số người tị nạn cư trú cũng bị đốt phá.

1,4 triệu người Sudan đã tìm di tản tìm nơi ẩn náu ở các nước láng giềng, trong khi 6,7 triệu người phải di tản trong nước, khiến Sudan trở thành quốc gia có số lượng người di cư (IDP) đông nhất thế giới.

Trường hợp khẩn cấp nhân đạo

Hậu quả của chiến tranh đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ lãnh thổ, với 17,7 triệu người rơi vào tình trạng khan hiếm lương thực, trong đó có gần 5 triệu người đang trong tình trạng đói khổ.

Có hơn 6.000 trường hợp mắc bệnh tả do điều kiện vệ sinh thấp kém, khiến hàng chục người tử vong.



Phụ nữ Sudan trong những nơi trú ẩn tạm bợ ở Adre, Chad

Nỗ lực ngừng bắn

Cơ quan Caritas của Giáo hội Công giáo đã sát cánh cùng những người dân bị di tản ngay từ đầu, hỗ trợ họ qua mạng lưới Caritas, đang hoạt động tại nhiều quốc gia để tiếp nhận người tị nạn như Chad, Nam Sudan, Ethiopia và Cộng hòa Trung Phi.

Caritas lặp lại lời kêu gọi không ngừng của Đức Thánh Cha Phanxicô và các giám mục Sudan và Nam Sudan về việc ngừng bắn vô điều kiện, nhằm đảm bảo cho việc chuyên chở thực phẩm viện trợ nhân đạo đến cho dân chúng và cho phép phân bổ các quỹ cần thiết để hỗ trợ nhân đạo cho người tị nạn, người di tản và Cộng đồng...

Tia hy vọng?

Trong một chuyến công du nước ngoài hiếm hoi, Tướng Mohammed Hamdan Dagalo, lãnh đạo Lực lượng hỗ trợ bán quân sự của Sudan, đã đến thăm Ethiopia trong tuần, nơi ông được mời thảo luận về việc kết thúc chiến tranh.

Chuyến đi diễn ra vài tuần sau khi các chiến binh RSF chiếm được thành phố lớn thứ hai của đất nước, Wad Madani, nơi hàng trăm nghìn người đã tìm nơi ẩn náu sau cuộc giao tranh.

Dagalo, người được chính quyền Ethiopia tiếp đón, đã đăng ảnh các cuộc đàm phán trên X và viết: "Chúng tôi đã thảo luận về sự cần thiết phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này, cuộc khủng hoảng lịch sử ở Sudan và cách giảm bớt khó khăn của người dân Sudan một cách tốt nhất."



Một đứa trẻ phải di dời khỏi bang Jazira của Sudan trong nơi trú ẩn tạm thời ở Gedaref ở phía đông đất nước